



ที่ ศธ ๐๗๐๓๘/ว ๙ ๓๕

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี
๙๗/๓๒ ม. ๑ ถ.พระยาสุรจา ต.เสม็ด
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ ศธ ๐๗๐๐๔/๔๒๑๔ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. (ร่าง) มาตรฐานการศึกษา	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. QR Code แบบสอบถาม	จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มีการจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยนำมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปัจจุบัน) มาเป็นกรอบในการกำหนด (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาดังกล่าวให้สอดคล้องกับหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงให้สอดคล้องกับสภาพการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวน ๓ ประเภท ได้แก่ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ เพื่อคุณวุฒิตามระดับ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาที่จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อนำข้อมูลความคิดเห็นที่ได้ไปใช้ประกอบในการพัฒนา (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาดังกล่าวให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับอำนาจและหน้าที่ รวมถึงสภาพการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ก่อนการประกาศใช้ จึงขอให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่งตอบแบบสอบถาม แห่งละ ๑ ชุด ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย หรือผ่านช่องทางออนไลน์ที่ <https://forms.gle/nT๑BYB๘KHprH๓๖rn๘> หรือสแกนคิวอาร์โค้ดท้ายหนังสือฉบับนี้ และขอให้ตอบแบบสอบถามให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี ขอให้ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุกแห่ง นำข้อความที่ปรากฏในแบบสอบถามและรายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาที่กำหนดไว้ใน (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาในแต่ละประเด็นการพิจารณาของแต่ละประเภทการศึกษาไปปรึกษาหารือร่วมกับบุคลากรภายในสถานศึกษา ก่อน เพื่อเน้นการมีส่วนร่วมจากบุคลากรภายในสถานศึกษา

และสร้างข้อสรุปของความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาฯ ในภาพรวมของสถานศึกษาก่อน แล้วจึงนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑ ชุด ผ่านช่องทางและตามเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางวิบูลผล พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


โทร ๐ ๓๘๒๘ ๗๑๔๘/โทรสาร ๐ ๓๘๒๗ ๓๗๙๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cbi_nfedc@nfe.go.th

QR Code สิ่งที่มาด้วย

แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้

เรื่อง	QR Code
๑. (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาฯ	
๒. QR Code แบบสอบถามฯ	